



ประกาศเทศบาลตำบลปายangk

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องต่างๆเกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าภาษี ในสำนักงานเทศบาลตำบลปายangk

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐, พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒, พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลปายangk เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและมาตรการดังกล่าวอันเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน จึงให้ยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลปายangk ได้มีคำสั่งให้พนักงานเทศบาลตำบลปายangkหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดไปแล้ว ดังนี้

๑. ห้ามพนักงานเทศบาลตำบลปายangkหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยื่นคำร้องขอติดตั้งป้าย ปลดป้าย คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าภาษีป้าย คำร้องขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ การยื่นแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการสอบสวนและตรวจสอบเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอติดตั้งป้ายปลดป้าย คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าภาษีป้าย คำร้องขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ การยื่นแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานเทศบาลตำบลปายangk หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารทางราชการดังกล่าว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารทางราชการนั้นมาเพื่อใช้ประกอบการคำร้องขอ เว้นแต่ผู้ขอมีความประสงค์ที่จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงต่อพนักงานเทศบาลตำบลปายangkหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการคำร้องขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลปายangk ให้พนักงานเทศบาลตำบลปายangkหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ยื่นคำร้องขอติดตั้งป้าย ปลดป้าย คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าภาษีป้าย คำร้องขอคัดสำเนาใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ การยื่นแบบบัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

/๔. กรณีมอบอำนาจ...

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการ ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชัย ฮาวคำฟู)

นายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่